
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 624  —  380. mál.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um líffæragjafa.

Frá Siv Friðleifsdóttur.

1. Hve margir eru líffæragjafar hér á landi sé miðað við fjölda útgefinna líffæragjafakorta?
2. Hafa kortin lagalegt gildi? Er ættingjum t.d. skylt að hlíta vilja líffæragjafa?


